

Số: 441/BC-UBND

Bắc Ái, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra công tác
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thực hiện kế hoạch số 355/KH-UBND, ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ, ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái đã triển khai thực hiện theo quy định; nay báo cáo kết quả tự kiểm tra như sau:

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND, ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ, ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thanh tra huyện đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-TTH, ngày 30/9/2024 thành lập Tổ, tiến hành kiểm tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các xã Phước Thắng, Phước Đại. Riêng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã Phước Trung, lồng ghép vào ba cuộc thanh tra do Thanh tra huyện thực hiện. Sau khi kiểm tra, Thanh tra huyện đã ban hành báo cáo số 68/BC-TTH, ngày 30/10/2024.

Trên cơ sở kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành tự kiểm tra và báo cáo theo quy định.

II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA.

1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo kết quả kiểm tra tại sáu (06) cơ quan, địa phương của Tổ kiểm tra và kết quả tổng hợp, theo dõi của Thanh tra huyện; đa số các cơ quan, địa phương đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm; riêng Ủy ban nhân dân xã Phước Đại không cung cấp được kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

3. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống “Tham nhũng vặt”.

Thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND, ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt các nội dung của kế hoạch, chỉ thị trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua kiểm tra chưa phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

4. Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Công khai nội quy, quy chế làm việc; chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, công tác tổ chức, cán bộ; chế độ tiền lương, thi đua khen thưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; công khai thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đều công khai về tổ chức và hoạt động theo quy định. Công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách.

5. Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc; phát huy quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động trong công việc, sử dụng tài sản công đúng mục đích và hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, không phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

6. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội

phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Qua kết quả kiểm tra, không phát hiện các trường hợp vi phạm về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; không có các trường hợp vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng; không có các trường hợp vi phạm quy định xung đột lợi ích.

7. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức: Kế hoạch, nội dung, hình thức, đối tượng, thời hạn thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Căn cứ kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện theo yêu cầu. Đối với các phòng, ban được kiểm tra, việc chuyển đổi thực hiện trong nội bộ phòng, ban; trong năm 2024 không thực hiện chuyển đổi, lý do cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ chưa đến kỳ chuyển đổi. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thực hiện chuyển đổi một (01) vị trí công tác là kế toán - Tài chính Ủy ban nhân dân xã.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; đúng quy định về thời gian chuyển đổi vị trí công tác.

8. Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương về cơ bản thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; tiến hành kê khai, bàn giao bản kê khai đúng thời gian. Không phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập.

9. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương về cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; cử người hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thao tác đăng ký hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thay đổi thói quen từ thực hiện hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc chi trả lương và các thanh khoản qua tài khoản tại Ngân hàng.

10. Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời kỳ kiểm tra, không phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về tham nhũng, tiêu cực.

11. Việc thực hiện về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật PCTN năm 2018 và Điều 29 đến Điều 35 Mục 3 Chương IV Nghị định số 59/2019, ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, không phát hiện vi phạm chín (09) quy định về xung đột lợi ích quy định tại Điều 29, Nghị định số 59/2019, ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

III. NHẬN XÉT.

Việc triển khai công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, báo cáo kết quả theo đúng yêu cầu. Việc công khai minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên, như công khai số liệu về phân bổ dự toán, giao dự toán, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai các thủ tục hành chính và kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trên trang thông tin địa tử của huyện. Nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên.

Tuy đạt được những kết quả nhất định, nhưng công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến việc tự kiểm tra, báo cáo; một số cơ quan, đơn vị, địa phương có kiểm tra, báo cáo nhưng chưa bám sát yêu cầu của kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện; việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm chưa được đầy đủ...

IV. YÊU CẦU.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện;

2. Trên cơ sở Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch 128/KH-UBND, ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện theo yêu cầu tại kế hoạch 128/KH-UBND, ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện;

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: Công khai nội quy, quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, công tác tổ chức, cán bộ; chế độ tiền lương, thi đua khen thưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; công khai thủ tục hành chính.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn; việc chuyển đổi vị trí công tác; kê khai tài sản thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích.

5. Phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương không xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm (Ủy ban nhân dân xã Phước Đại); không tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ủy ban nhân dân xã Phước Thành).

6. Giao Thanh tra huyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo kế hoạch số 355/KH-UBND, ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ, ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện Ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VPUB; TTH.



CHỦ TỊCH

Phan Ninh Thuận